
 
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง 
------------------------------ 

 
ผู้มาประชุม  
  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญชู วงศ์อ้ัว ประธานสภาฯ นายบุญชู วงศ์อ้ัว  
2 นายแถว เขื่อนไชย รองประธานสภาฯ นายแถว เขื่อนไชย  
3 นายสุพจน์ พรมลา ส.อบต.หมู่ที่ 4 ต.กุดผึ้ง นายสุพจน์ พรมลา  
4 นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา ส.อบต.หมู่ที่ 5 ต.กุดผึ้ง นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา  
5 นายบุญหลอม อินทฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 7 ต.กุดผึ้ง นายบุญหลอม อินทฤทธิ์  
6 นายค าพร โพธิ์จันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ต.กุดผึ้ง นายค าพร โพธิ์จันทร์  
7 นายอาทิตย์ กองด ี ส.อบต.หมู่ที่ 1 ต.สุวรรณคูหา นายอาทิตย์ กองดี  
8 นายค าเพียน สุพรมอินทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ต.สุวรรณคูหา นายค าเพียน สุพรมอินทร์  
9 นางกุสุมาพร กลางแม ส.อบต.หมู่ที่ 5 ต.สุวรรณคูหา นางกุสุมาพร กลางแม  

10 นางสายชล แคนติ ส.อบต.หมู่ที่ 7 ต.สุวรรณคูหา นางสายชล แคนติ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิชัย เมืองคุณ นายก อบต.กุดผึ้ง นายวิชัย เมืองคุณ  
2 นายอ าพร ทองบัว รองนายก อบต.กุดผึ้ง นายอ าพร ทองบัว  
3 นายดาวเรือง พรมศรี รองนายก อบต.กุดผึ้ง นายดาวเรือง พรมศรี  
4 นางประยัติ จันทฟอง เลขานายกฯ นางประยัติ จันทฟอง  
5 ว่าที่ ร.ต. สุดสาคร นาเมืองรักษ์ ปลัด อบต.กุดผึ้ง/เลขาสภาฯ ว่าที่ ร.ต. สุดสาคร นาเมืองรักษ์  
6 นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง รองปลัด อบต.กุดผึ้ง นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง  
7 นายศิริพงษ์ กุลอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายศิริพงษ์ กุลอ่อน  
8 นางสาวเจนจิรา ใหม่วงษ์ พนง.จ้างเหมา นางสาวเจนจิรา ใหม่วงษ์  

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  
        ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม 

 
 
นายบุญชู วงศ์อั้ว  
ประธานสภาฯ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง ได้ก าหนดเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติ เป็นเวลา 3 
วัน ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ผ่านขั้นตอนในการยื่นค าขอแปรญัตติแล้ว 



 

 
นายบุญชู วงศ์อั้ว  
ประธานสภาฯ 
 

ว่าที่ ร.ต.  
สุดสาคร นาเมืองรักษ์  
ปลัด อบต.กุดผึ้ง/เลขา
สภาฯ 
 

นายบุญชู วงศ์อั้ว  
ประธานสภาฯ 
 
 

 
 
 

นายบุญชู วงศ์อั้ว  
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

นายแถว เขื่อนไชย 
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ  
 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียร ติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตอ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา  
 
 

ถ้าไม่มีใครขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุม ใครเห็นควรให้รับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วบ้างครับ 
มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง 9 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3. เรื่อง เพื่อพิจารณา 
          วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
           หลังจากที่เราได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดผึ้ง ได้ก าหนดเวลาให้ยื่นค าขอแปรญัตติได้ที่คณะกรรมการแปรญัตติ ใน
วันที่  16 - 18 สิงหาคม 2565 เป็นเวลา 3 วัน บัดนี้ครบเวลาในก าหนดการเสนอ
ค าแปรญัตติแล้ว ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
 

           ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้งได้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอ
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 
2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวัน มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดผึ้งยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 5 ราย      
             บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วโดยได้เชิญนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้งและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง ที่ได้
ยื่นค าแปรญัตติมาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง ได้ยื่นค าแปรญัตติต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 ราย รวม 19 รายการ โดยคณะกรรมการแปร
ญัตติได้มีมติ ดังนี้ 
1. นายแถว เขื่อนไชย ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ 2 รายการ  
 (1) แผนกงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตั้งไว้
จ านวน 499,699 บาท หน้าที่ 15/17 ได้แปรญัตติขอลดรายจ่ายตัดทิ้งทั้งรายการ 
 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการตั้งไว้
จ านวน 108,000 บาท หน้าที่ 15/17 ได้ขอแปลญัตติขอลดรายจ่ายตัดทิ้งทั้ง
รายการ 
  มติคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นว่า ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ก็คือกองช่างปัจจุบันมีพนักงานจ้างสามคนซึ่ง
ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปีและในปี 2566 ยังมีความจ าเป็นต้องจ้างต่อไป 
เนื่องจากยังมี ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  ส าหรับรายการที่ 2 รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการนั้น เป็นค่าจ้างของ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานจ้างเหมาท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยธุรการกองช่างแต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ธุรการกอง
ช่างไม่มีจึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณไว้คงเดิม เนื่องจากกองช่างมีการจัดท าเอกสาร
ประกอบโครงการก่อสร้างต่างๆ เป็นจ านวนมาก เป็นต้นว่าแบบแปลนการก่อสร้าง
ประมาณการค่าก่อสร้าง การท าหนังสือรายงานและโต้ตอบกับหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ รวมทั้งการจัดท าเอกสารขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้วย จึงให้คงไว้ตามร่าง
เดิม 
 

2. นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง ยื่นค า
ขอแปรญัตติจ านวน 3 รายการ  
 1 แผนงานการศึกษา ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตั้ งไว้ 1,222,291 บาท 
หน้าที่ 9/17 ขอแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 1,000,000 บาท   
 2 แผนงานการศึกษา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 981,095 บาท หน้าที่ 
10/17 ขอแปรญัตติขอลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็นจ านวน 900,000 บาท  
 3 แผนงานการศึกษาโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดผึ้ง ตั้งไว้ 2,234,400 บาท ขอแปรญัตติขอลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย
เป็นจ านวน 2,000,000 บาท 
  มติคณะกรรมการการแปรญัตติ มีมติเห็นว่า ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างงานการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดผึ้งจ านวน 6-7 คน ส่วนใหญ่เงินค่าจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะอุดหนุนให้หากตัดลดลงจะส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จึงให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  ส าหรับรายการที่ 2 เป็นรายการวัสดุงานบ้านงานครัวของงาน
การศึกษา ซึ่งหมายถึงอาหารเสริมนมของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ใน
สังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง การตั้งงบประมาณเป็นการตั้ง
ไว้ตามจ านวนเด็กและนักเรียนโดยค านวณตามราคานม ถ้าตัดลดลงมาตามที่ผู้ขอแปร
ญัตติจะส่งผลให้เด็กและเด็กนักเรียนได้รับนมไม่ครบตามจ านวน จึงมีมติให้คงไว้ตาม
ร่างเดิม 
  ส าหรับรายการที่ 3 เป็นเงินค่าอาหารกลางวันที่ตั้งรองรับส าหรับ
อุดหนุนให้โรงเรียนในสังกัดสพฐ. ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้งจ านวน 4
โรงเรียน ซึ่งปัจจุบันราคาต่อหัวขยับเพ่ิมขึ้นจาก 20 บาท เป็น 28 บาทโดยเริ่มมีผล
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง มีหน้าที่ตั้งงบประมาณ
รองรับไว้ตามจ านวนเด็กเท่านั้น เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนเงิน
ให้แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง ก็มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินส่วนนี้ให้กับโรงเรียน
ต่อไป จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 

3. นายค าเพียร สุพรมอินทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง ได้ยื่นค าแปร
ญัตติ จ านวน 3 รายการ  
 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ 41,050 บาท หน้าที่ 13/17 ขอแปรญัตติลดจ านวน
รายจ่าย 
  2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ของชุมชน ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตั้งไว้ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147,888 บาท หน้าที่ 13/17 ขอแปรญัตติขอลดจ านวนรายจ่าย 
 3 แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โดยงานจัดการแสดง
ศิลปะวัฒนะธรรมต าบลกุดผึ้งในงานประเพณีกาชาดหนองบัวล าภูตั้งไว้ 30,000 
บาทหน้าที่ 13/17 ขอแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 20,000 บาท 
  มติคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นว่า เงินเพ่ิมต่างๆ ของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ของงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนนั้น 
พบว่าพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง แผนงานนี้มีจ านวน 2 
คน ซึ่งได้รับเงินเดือนเกินจ านวนที่มีสิทธิจะได้รับเงินเพ่ิมต่างๆ แล้วจึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายการนี้ไว้อีก จึงมีมติให้ลดรายจ่ายตัดทิ้งทั้งรายการ 
  รายการที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตั้งไว้ 147,888 บาท นั้นพบว่าพนักงานจ้างในแผนงานนี้มีจ านวน 1 
คน เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสี่ปีขณะนี้ยังอยู่ในสัญญาและยังมีภารกิจอยู่ซึ่งเงิน
ค่าจ้างได้ตั้งตามอัตราค่าจ้างเดิมบวกกับค่าจ้างที่จะมีการปรับขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 รวม 12 เดือน ก็ถือว่าถูกต้องแล้ว จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม  
  ส าหรับรายการที่ 3 เป็นโครงการแสดงศิลปะวัฒนะธรรมต าบลกุด
ผึ้ง ในงานประเพณีกาชาดหนองบัวล าภู พิจารณาแล้วเห็นว่าในทุกปีจังหวัด
หนองบัวล าภูได้จัดงานกาชาดจะเชิญและขอความร่วมมือให้ อปท. ทุกแห่ง ส่งชุดการ
แสดงของแต่ละต าบล แต่ละ อปท. ไปท าการแสดงที่เวทีกลางหนองบัวล าภู เพ่ือให้
บุคคลที่ไปร่วมงานได้ชมและเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ในแต่ละพ้ืนที่หากตัด
ลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายลงจากเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินการในกิจกรรมนี้ 
จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 

4. นายอาทิตย ์กองด ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้งได้ยื่น ค าขอแปร
ญัตติจ านวน 3 รายการ  
 1 แผนงานสาธารณสุขโครงการขยะในชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท หน้าที่ 
11/17 ขอแปรญัตติลดรายจ่าย 
 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน รายการเลื่อยยนต์ตั้งไว้ 20,000 
บาท หน้าที่ 8/17 ขอแปรญัตติขอลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย 10,000 บาท 
 3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตั้งไว้ 
139,402 บาท หน้าที่ 8/17 ขอแปรญัตติลดรายจ่าย 
  มติคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นว่า โครงการขยะในชุมชนนั้น
มิใช่เป็นการจัดซื้อวัสดุถังขยะให้กับชุมชนตามที่หลายท่านเข้าใจ แต่ว่าเป็นโครงการที่
มุ่งเน้นการให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างถูกต้อง และถูกวิธีตาม
หลักวิชาการ เพ่ือให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนซึ่งเป็นต้นทางและท าให้เหลือ
ปริมาณขยะที่จ าเป็นต้องน า ไปก าจัดจริงๆ เพียงเล็กน้อยเป็นการสร้างวินัยให้กับคน
ในชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมกันถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีที่ควร
ส่งเสริมและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  รายการที่ 2 จัดหาเลื่อยยนต์ตั้งไว้ 20,000 บาท พิจารณาและ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า เลื่อยยนต์เป็นเครื่องมือและครุภัณฑ์การเกษตรมีกฎหมาย
ควบคุมขนาดในการครอบครองและมีไว้ไม่ปรากฏในรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ ซึ่งในการจัดซื้อจัดหาจ าเป็นต้องสืบราคาตลาดในท้องถิ่น โดย
ประชาชนที่ซื้อไว้ใช้งบประมานอยู่ในราคาประมาณ 5 ,000 บาทก็สามารถจัดหาได้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังนั้น จึงมีมติให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายลงเหลือ 10,000 บาท 
  ส าหรับรายการที่ 3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
พบว่าในการตั้งค่าจ้างได้ด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ตลอดจนหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องแล้วประกอบกับยังมีภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อเนื่องและมี
ความส าคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัย จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 

5. นางสายชล แคนติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้งได้ยื่น ค าขอแปร
ญัตติจ านวน 7 รายการ 
 1 แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,296,000 
บาท หน้าที่ 6/17 ขอแปรญัตติขอลดจ านวนที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 1,000,000 
บาท  
 2 แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 
30,000 บาท หน้าที่ 6/17 ขอแปรญัตติขอลดจ านวนที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 
15,000 บาท 
 3 แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
ตั้งไว้ 84,191 บาท หน้าที่ 6/17 ขอแปรญัตติขอลดจ านวนที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 
40,000 บาท 
 4 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 60,000 บาท 
หน้าที่ 6/17 ขอแปรญัตติขอลดจ านวนที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 30,000 บาท 
 5 แผนงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 50,000 
บาท หน้าที่ 6/17 ขอแปรญัตติขอลดจ านวนที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 30,000 บาท 
 6 แผนงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 
240,000 บาท หน้าที่ 6/17 ขอแปรญัตติขอลดจ านวนที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 
50,000 บาท 
 7 แผนงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 580,000 บาท 
หน้าที่ 6/17 ขอแปรญัตติขอลดจ านวนที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 500,000 บาท 
  มติคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นว่า 
  รายการที่ 1 รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการจ านวน 1,296,000 บาท 
นั้น เป็นรายจ่ายเพ่ือจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการและ
พนักงานส่วนต าบลที่ไม่มีผู้ช่วยงานในต าแหน่งพนักงานจ้างจ านวน 12 คน คนละ 
9000 บาท/เดือน นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายที่เป็นค่าจ้างอ่ืนๆ เช่นค่าจ้างล้างรถ ค่าจ้าง
รังวัดแนวเขตที่ดินเป็นต้นถือว่าตั้งงบประมาณไว้เหมาะสมแล้ว จึงให้คงไว้ตามร่าง
เดิม 
  รายการที่ 2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการนั้น เป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานหรือตรวจงานหรือเยี่ยมชม
องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาฯ คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มถือว่ามี
ความส าคัญ และจ าเป็นต้องตั้งรองรับไว้ จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 
  รายการที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จ านวน 84,191 บาทใช้ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
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ไปราชการเพ่ือประชุมอบรมสัมมนาทั้งของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล
และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง  ตลอดทั้งปีงบประมาณ จึง
จ าเป็นต้องตั้งไว้ให้เพียงพอ จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  รายการที่ 4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 บาทเป็นค่า
ซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ ถนน อาคารส านักงาน 
เป็นต้น หากไม่ตั้งงบประมาณรองรับไว้จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานได้ จึงมีมติ
ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  รายการที่ 5 ค่าวัสดุส านักงาน 50,000 บาท เป็นรายจ่ายส าหรับ
ค่าหนังสือ กระดาษ ปากกา เครื่องคิดเลข เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีความจ าเป็น
ส าหรับงานธุรการและงานด้านเอกสาร จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  รายการที่ 6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 240,000 บาท ส าหรับ
จ่ายเป็นค่าน้ ามันและน้ ามันเครื่องรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้ง จ านวน 
5 คัน รถมอเตอร์ไซต์ 1 คันและเครื่องตัดหญ้าในระยะหลังราคาน้ ามันมีราคาสูงขึ้น
มาก ปัจจุบันราคาน้ ามันในอ าเภอสุวรรณคูหา ลิตรละ 36.29 บาท หากตั้ง
งบประมาณไว้น้อยจะไม่เพียงพอต่อการปฎิบัติงานได้ จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  รายการที่ 7 ค่าไฟฟ้า 580,000 บาท เป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ
ส านักงาน ประปาหมู่บ้านบ้านพนมพัฒนาและบ้านทรายทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อ
ตรวจสอบจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2564 และปี 2565 แล้วค่ากระแสไฟฟ้า
ประมาณเดือนละ 40,000 บาท ทั้งปีประมาณ 500,000 บาท ดังนั้น จึงมีมติให้
ลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 500,000 บาท 
 
ผมจะขอพักการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง เพ่ือให้รับประทานอาหารเที่ยงกัน 
 
 

ผมขอเข้าสู่การประชุมต่อเลยนะครับ ก่อนพักรับประธานอาหารเราได้พิจาณาถึงวาระ
ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ต่อไปจะเป็นขั้นลงมติเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
สรุปยอดที่ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายลงและที่ขอลดรายจ่ายบ้าง และเพ่ือน
สมาชิกท่านใดเห็นต่างจากคณะกรรมการแปรญัตติสามารถยื่นค าสงวนค าแปรญัตติได้
แต่ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดได้ขอสงวนค าแปรญัตติ 
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วโดยได้มีมติให้ลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุมัตจ่าย 90,000 บาท และมีมติให้ตัดทิ้งทั้งรายการคือเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของงาน
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนจ านวน 41,050 บาท ได้แก่ค่าไฟฟ้าจาก 580,000 
บาท ลดเหลือเป็น 500,000 บาท ค่าจัดซื้อวัสดุเลื้อยยนต์ 20,000 บาท ขอลดลง
เหลือ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,050 บาท ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด
สงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายก่อนที่จะลงมติบ้างหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะ
ครับว่าใครเห็นชอบตามที่มีการแปรญัตติบ้างครับ 
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท ์ด้วยเสียง 9 เสียง  
                ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
                งดออกเสียง ไม่มี 
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          วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 
ในขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติใช้บังคับต่อไปนั้น ตามปกติก็จะไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ส าหรับของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ้งก็คงไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่า
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้ตราเป็นข้อญัญัติใช้บังคับบ้าง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป 9 เสียง 
               ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
               งดออกเสียง ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
เรื่องถนนเส้นกุดผึ้ง-นาอ่างมีคนร้องเรียนเข้ามา ประชาชนมีความเดือดร้อนเป็นอย่าง
มาก ถนนเส้นนี้มีผู้คนเดินทางสันจรไปมาจ านวนมาก เนื่องจากเป็นเขตรอยต่อ
ระหว่างอ าเภอ อยากให้คณะผู้บริหารเจ้าหน้าและสมาชิกฯ ช่วยหารือหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาช่วยกันครับ  
 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ถนน
เส้นกุดผึ้ง-นาอ่าง จริงๆ แล้วเป็นปัญหามาโดยตลอดเพราะมันเกินศักยภาพของ อบต.
กุดผึ้ง ผมเคยไปพูดในเวทีใหญ่แล้วว่าการถ่ายโอนหน้าที่รับผิดชอบแล้วควรถ่ายโอน
งบประมาณด้วย แต่ก็เงียบครับ แต่ถ้าเราจะลองถ่ายโอนคืนเขาอีกครั้งก็สามารถท าได้ 
อีกอย่างผมก็จะประสานกับโรงน้ าตาลไทยอุดร เรื่องเงินอุทิศเราค่อยมาจัดการแก้ไข
อีกที แต่เราต้องรีบแก้ไขปัญหาเราสามารถขอความอนุเคราะห์จาก อบจ.จังหวัด
หนองบัวล าภู และต้องอ้างถึงหนังสือจากศูนย์ด ารงธรรมด้วย เพื่อการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาจะได้เร็วขึ้น 
 

เพ่ือนสมาชิกฯ มีใครมีข้อสงสัยหรือประเด็นที่ต้องการสอบถามฝ่ายบริหารและหารือ
กับท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้เราก็ได้ประชุมและตั้งประเด็นที่สอบถามเป็นเวลา
อันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
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